

# สารส่งเขปหนังสือใหม่.....



ธันวาคม 2548

..กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร..  
โทร. 0 2244 1056, 0 2244 1078

## คำนำ

สาระสังเขปหนังสือใหม่ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือแก่สมาชิกวุฒิสภา และผู้ให้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย โดยกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำมาเป็นปีที่ 6 แล้ว

หากสมาชิกวุฒิสภาและผู้ให้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใด สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1287 และ 0 2244 1375 หากมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ผู้จัดทำได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056 และ 0 2244 1078 หรือ e-mail : [busmongkol.p@chaiyo.com](mailto:busmongkol.p@chaiyo.com)

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## คำชี้แจงวิธีใช้

“สารระสังเขปหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัดหมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่ ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบด้วย

## ชื่อหมวดหนังสือ

ลำดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]

### ตัวอย่าง

## หนังสือด้านรัฐศาสตร์ (J)

1. การสังกัดพรรคการเมือง : การกำหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. / โดย ตวงรัตน์ เล่าหัตถพงษ์ภุรี. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548. [JQ1749.A795 ต218ก]

❖ หนังสือการสังกัดพรรคการเมืองฯ เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการวิเคราะห์บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระยะเวลา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง โดยมีสาระสำคัญภายในเล่มว่าด้วย บททั่วไป การย้ายพรรคของสมาชิกฯ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการย้ายพรรคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตลอดจนวิเคราะห์ผลดีผลเสียของการกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ





# หนังสือด้านความรู้ทั่วไป

## (A)

1. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2” / โดย  
สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์. เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.

[AZ782 ส262อ 2548]

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาภายในเล่มเป็นการรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2” ซึ่งประกอบด้วย 2 เล่ม โดยในแต่ละเล่มได้จัดจำแนกบทความผลงานวิจัย/วิชาการทางมนุษยศาสตร์ของไทยเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เล่มที่ 1 หมวดมนุษยศาสตร์ ต้องห้าม หมวดภาษา สื่อ จินตนาการอำนาจ หมวดความเป็นไทย ความเป็นอื่น โดยในหมวดนี้ยังรวมถึง บทความการสร้างความเป็นไทย กระแสหลักและความจริงที่ความเป็นไทยสร้าง หมวดมนุษยศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์กับสังคม ส่วนในเล่มที่ 2 ประกอบด้วย หมวดมนุษยศาสตร์ รัฐ ท้องถิ่น ความรุนแรง และทางออก และหมวดศิลปะ วรรณกรรมชัดขึ้นและวรรณกรรมเยียวยา ซึ่งในแต่ละหมวดได้รวบรวมบทความผลงานวิจัย/วิชาการทางมนุษยศาสตร์ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านไว้ภายในเล่ม





# หนังสือด้านปรัชญาและ ศาสนา (B)

1. กรรมฐานแก่กรรม. / โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่ोजรัญฐิตธมฺโม). กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2548. [BQ5630.V5 พ336ก 2548]

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำสั่งสอนของหลวงพ่ोजรัญฐิตธมฺโม ได้แก่ พรหมนคร เมืองต้องคำสาป ปฐมเหตุ ต้นพุทธาในพระราชวังโบราณ อยุธยา ข้อคิดการดำเนินชีวิต ธรรมนำชีวิต คาสโนวาท ความสุขที่ควรไฝ่หาด้วยการเจริญกรรมฐาน ชีวิตนี้มีค่า ความปรารถนาของคนกรรมฐาน ตามรอยธรรม เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดแก้ว คติความตายคือ นิยายชีวิต และอานิสงส์ของการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน

2. คำสอนต่อนวาทะธรรมท่านพุทธทาส. / โดย แสงเทียน ศรีธธาไทย. กรุงเทพฯ : ร่มฟ้าสยาม, ม.ป.ป. [BQ4195 พ831ค]

หนังสือเล่มนี้นำเสนอหัวข้อธรรมะอันเป็นคำสอนของมหาปราชญ์เอกทางพุทธธรรมร่วมสมัยนาม “พุทธทาสภิกขุ” หรือพระธรรมโกศาจารย์แห่งวัดสวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าท่านพุทธทาสภิกขุเป็นเลิศทางธรรม เป็นพุทธสาวกที่เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธองค์อย่างถ่องแท้และแตกฉาน ท่านนำธรรมะอันแตกฉานนั้นมาเทศนาสอนให้สาธุชนเข้าใจหลักธรรม หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมหัวข้อธรรมที่น่าสนใจและควรค่าแห่งการศึกษาพร้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

3. องค์รวม : บทวิพากษ์ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และศาสนาในสังคมไทย. / โดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548. [B818 พ697อ 2548]

หนังสือเล่มนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อของนักคิดไทยที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสังคมไทยในช่วงเวลาที่โลกกำลังมีปัญหา ภูมิปัญญาที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาในโลกเป็นภูมิปัญญาแบบแยกส่วน ท่านนักคิดเหล่านี้ ประกอบด้วย หมอประเวศ วะสี ดร.เสนห์ จามริก พระไพศาล วิสาโล





เจ้าคุณพระธรรมปิฎก เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนอย่างมากในการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดแบบแยกส่วน ท่านเหล่านี้ก็ได้นำเสนอแนวคิดแบบหนึ่งขึ้นมาเป็นแม่แบบสำหรับทดแทนสิ่งที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดนี้ คือ แนวคิดแบบองค์รวม ดังมีรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้

4. อะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนใจ. / โดย ร. ลีวเฉลิมวงศ์. กรุงเทพฯ : ชมรมสื่อสร้างสรรค์, 2548.

[BQ5130.T5D4 ร111๑ 2548]

☞ หนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึงความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อวัฒนธรรมกายทั้งดีและไม่ดี ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้าราชการ บุคคลทั่วไป ดารา นักแสดง นายแพทย์ นักธุรกิจ ฯลฯ ในหัวข้อ อาทิเช่น ผม....เคยคิดจะมาเผาวัด ไปทุกวัด..ยกเว้นวัดพระธรรมกาย ผมเชื่ออยู่ 11 ปีว่าวัดนี้รวยแล้ว ลึก ๆ ก็รู้สึกที่วัดน่าจะดีนะ วัดพระธรรมกายที่ผมรู้จักเมื่อก่อนยังไม่เข้าวัด เพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลา เอาอีกแล้ว วัดมีโปรเจกใหม่อีกแล้ว หนังสือเล่มนี้รวบรวมขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงสิ่งดี ๆ ส่วนการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจเป็นเรื่องที่ผู้อ่านสามารถใช้วิจารณญาณได้ด้วยตนเอง





# หนังสือด้าน ประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

1. กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล. / โดย อนุรักษ์ภรณ์ พิชญ์ปัญญาธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 5. พัทลุง : มูลนิธิชุมชน

พันธสัญญา, 2547. [DS578.32 ณ336ก 2547]

☞ เป็นหนังสือชีวประวัติของผู้เขียน ที่เกิดมาในครอบครัวซึ่งฐานะยากจนและมีชีวิตที่ลำบากเผชิญอุปสรรคในชีวิตมากมายตั้งแต่เด็ก ต้องทำงานเพื่อเก็บเงินเรียนหนังสือและอาศัยทุนการศึกษาจนกระทั่งจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย ซึ่งหลังจากนั้นไปเป็นทนายความอาสาที่เนติบัณฑิตยสภา และในที่สุดสอบเป็นผู้พิพากษาได้ เนื้อหาในหนังสือได้สอดแทรกแง่คิด ประสบการณ์ชีวิต การต่อสู้อุปสรรคโดยเฉพาะเพื่อเป้าหมายในการศึกษา ทศนคติใหม่ ๆ ในหนทางสู่ความสำเร็จ ตลอดจนทั้งคุณธรรมที่พึงปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อบุคคลทั่วไป

2. ดับไฟใต้กับรัฐไทย. / โดย กิตติ รัตนฉายา. กรุงเทพฯ : สุสานการพิมพ์, 2548.

[DS588.S6 ก672ด 2548]

☞ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยเป็นการเสนอข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือจุดไฟใต้ของรัฐปัตตานี ซึ่งสรุปเป็นข้อยุติว่า ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการดำเนินการของขบวนการแบ่งแยกดินแดน การก่อการร้าย โดยการบ่อนทำลายและการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อแบ่งแยก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อตั้งรัฐปัตตานีดารุสลาม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์เงื่อนไขสงครามที่มีอยู่และดำเนินการแก้ไขโดยใช้สติปัญญา ความสามัคคีและอดทน เพื่อให้ปัญหาการก่อความไม่สงบยุติลงโดยเร็ว





3. **ใต้ร่มหมอก**. / โดย พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง. กรุงเทพฯ : สุวานีเดย์ เน็ตเวิร์ค, 2548.

[DS578.32 พ239ต 2548]

☞ เป็นบทความที่แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้เขียนขึ้นจากเรื่องจริงขณะไปปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รวบรวมเรียบเรียงเหตุการณ์ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้จากประสบการณ์การลงไปสัมผัสในพื้นที่จริง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ ว่าเพราะอะไร ทำไมเหตุการณ์ถึงไม่สงบ อะไรคืออุปสรรคของการแก้ไขปัญหาและยังเป็นการแสดงทัศนคติของผู้ปฏิบัติในฐานะแพทย์และนักนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ จนเป็นที่ยอมรับในวงการยุติธรรมปัจจุบันว่านิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการยุติธรรมในสมัยนี้และสมัยหน้า บทความในหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

4. **ประวัติศาสตร์ชาติไทย**. / โดย มุลนิกิตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง, 2547. [DS571 ม686ป 2547]

☞ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมและลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่มตั้งแต่ที่มาของชาติไทย วีรสตรีและวีรบุรุษในการกอบกู้และปกป้องเอกราช พระเพทราชากำจัดอิทธิพลต่างชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช “จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” “ถ้าลมหายใจมีอยู่ตราบดีจะไม่ได้เห็นกรุงสยามปราศจากอำนาจอันเป็นเอกราชเลย” ไทยกับสงครามโลก และการปกป้องแผ่นดินไทยในปัจจุบัน

5. **พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย**. / โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548. [DS578.32 ท622พ 2548]

☞ พระมิ่งขวัญการศึกษาไทยเป็นหนังสือที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยเนื้อหาภายในเล่มเป็นการเรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์และข้อเขียนของบุคคลที่เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภททั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสำหรับคนทั่วไปและคนพิการ และเรื่องของการศึกษานานาชาติ รวมทั้งจากผู้ที่เป็นตัวแทนลูกศิษย์ของ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ประกอบไปด้วย



**6. ผลอากาศเอกคองศักดิ์ วันทนา สดดาวแห่งพรานฟ้า คือ คนกล้าแกร่งแห่งธรรม. / โดย ชูชาติ**

นุชประเสริฐ. กรุงเทพฯ : เปรียว, ม.ป.ป. [DS578.32 ค114พ]

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติของพลเอกคองศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตนักเรียนจนกระทั่งเข้าสู่การดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่ 19 นายทหารท่านนี้เป็นที่ยอมรับในฐานะคนกล้าแกร่ง แห่งธรรม อันเนื่องมาจากท่านมีชีวิตชายชาติทหารเฉกเช่นเดียวกับเรืออากาศทั่วไปที่ต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญต่าง ๆ ของกองทัพ รวมถึงการเป็นนักบินรบเพื่อปกป้องอธิปไตยจากภัยสงครามและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งด้วยภารกิจหน้าที่สมั้ยนั้นท่านจึงเป็นบุคคลค่อนข้างเด็ดเดี่ยว กล้า และไม่ค่อยเกรงกลัวภัยอันตรายต่าง ๆ โดยเฉพาะอริราชศัตรูของแผ่นดินถือเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องทำลายให้หมดสิ้นไป

**7. รัตนาคารยการศึกษา พระปรีชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ**

สยามบรมราชกุมารี. / โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548. [DS578.32 ท622ร 2548]

รัตนาคารยการศึกษา พระปรีชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่มนี้เป็นหนังสือที่คณะผู้เขียนได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และเรียบเรียงนำเสนอรูปแบบการพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม (Total Development) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพัฒนาและทรงวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยพระองค์เองนับแต่ทรงเริ่มสนพระทัยวิธีการที่ทรงศึกษาหาความรู้พระราชปรัชญาของโครงการ กระบวนการทรงงานและผลของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา นอกจากนี้เนื้อหาภายในเล่มจะกล่าวถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ พระราชดำรัส และพระราชกระแสในวโรกาสต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นบทความจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระปรีชาด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

**8. วัฒนธรรมไทย. / โดย สวัสดิ์ พินิจจันทร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. นครปฐม : ระฆังทอง, 2548.**

[DS568 ส411ว 2548]

ในเนื้อหา กล่าวถึง ประวัติและความหมายของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความสำคัญของวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาของวัฒนธรรมไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ศาสนา ประเพณีและธรรมชาติ ตลอดจนกล่าวถึง ประเภทของวัฒนธรรมไทยและเนื้อหาของวัฒนธรรมไทย พุทธศาสนากับ



วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และส่งเสริม/การเรียนรู้รวมทั้งการปฏิบัติประเพณีไทยเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อช่วยกันรักษาให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

# หนังสือด้านสังคมศาสตร์ (H)

1. พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกระบวนการบูรณาการระหว่างงานวิจัยชุดโครงการวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป..

[H62.7 ก494]

งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในรูปแบบของวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกระบวนการบูรณาการ เพื่อสร้างผลผลิตงานวิจัยชุดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักวิจัยเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล

2. เจาะลึกระบบประกันสุขภาพ. / โดย เสาวคนธ์ รัตนวิจิตรศิลป์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. [HG9399.T5 ส938๑ 2548]

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชาชนทุกคน ซึ่งนอกจากระบบประกันสุขภาพตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคแล้ว ยังมีประกันสังคม สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการและประกันสุขภาพของเอกชนที่เป็นกลไกในการสร้างหลักประกันสุขภาพด้วยระบบเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร มีข้อกำหนดในส่วนสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินใช้จ่าย การจัดการเรื่อง



6. 2552 ถอดรหัสลับทักษิณ. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2547. [HD57.7 ส473 2547]

☞ เป็นหนังสือที่ได้วิเคราะห์เจาะลึกการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 ของประเทศไทยที่ชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในระยะเวลา 4 ปี กับโครงการและผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น การปราบปรามยาเสพติด ปลดหนี้ IMF สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 30 บาทรักษาทุกคน และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกที่ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม จึงทำให้มีคำศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น CEO เอื้ออาทร ทักษิณมิกส์ ซึ่งถือได้ว่าเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ คือ ความเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามต่อไป

## หนังสือด้านรัฐศาสตร์ (J)

1. แนววิถีโกงอภิมหาโปรเจกต์ ไอ้โม่ง CTX 9000. / โดย พิทยา ว่องกุล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548.

[JQ1745.A55.C6 พ671ฉ 2548]

☞ เป็นหนังสือที่ทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์การคอร์รัปชันใหญ่ในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ และสังเคราะห์ให้เห็นปัญหาการโกงและขบวนการโกงที่แอบอิงอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบโดยที่ประชาชนรู้แต่ไม่สามารถเอาผู้ต้องสงสัยมาลงโทษได้ เนื้อหาในหนังสือได้กล่าวถึงมูลฟ้องคดีและคำสารภาพต่อศาลสหรัฐอเมริกา รวมทั้งต้นเหตุการฉ้อโกงสนามบินสุวรรณภูมิ โครงสร้างอภิมหาโกงแนวใหม่จากอภิมหาโปรเจกต์ เบื้องหลังและความน่าเชื่อถือของตัวละครที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาคอร์รัปชัน วิธีการและปัญหาเงื่อนไขซับซ้อนและบันทึกประวัติศาสตร์อัปยศเสี่ยงข้างมากพอกถ่านให้ขาว เป็นต้น

2. เมืองไทยรายสัปดาห์ เล่ม 2. / โดย สนธิ ลิ้มทองกุล. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548.

[JQ1745.A5 ส192ม 2548]

☞ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหัวข้อและประเด็นสนทนาในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล และคุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ ในช่วงเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2547 อาทิ เรื่องปัญหาการควบธนาคาร ชินคอร์กับการลดสัมปทานไอทีวี การแปรรูป กฟผ. ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหน

วงการศึกษาก็ควรยกเลิกระบบอาวุโส เส้นทาง ธรรม. ทักษิณ 8 จะไปในทิศทางใด และจับตาทนายความ  
ชื่อดังถูกคุม เป็นต้น

**3. วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย. / โดย วิชัย ต้นศิริ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2548. [JC421 ว541ว]**

หนังสือเล่มนี้เป็นกรรณิการ์ของสรุปรวบรวมปรัชญาการเมือง แนวคิดทางการเมือง  
ประวัติศาสตร์การเมือง บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสถาบันการเมือง เช่น ระบบรัฐสภา ระบบพรรค  
การเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนวัฒนธรรมการเมืองของประเทศแม่แบบจากทวีปยุโรปและ  
สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย ขั้นตอนของวิวัฒนาการของสถาบันการปกครองเหล่านี้ตั้งแต่สมัยกรีก-  
โรมันถึงประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ความเข้าใจในรากเหง้าของระบอบประชาธิปไตย จาก  
ประสบการณ์ของสังคมตะวันตกทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความยากลำบากของการได้มาซึ่งระบอบการ  
ปกครองแบบประชาธิปไตย

**4. สงครามก่อการร้ายอันตรายใกล้ตัว. / โดย ประสงค์ สุ่นศิริ. กรุงเทพฯ : ขอคิดด้วยคน, 2548.  
[JX5420 ป389ส 2548]**

การก่อการร้ายเป็นรูปแบบของการทำสงครามอย่างหนึ่งในบรรดาของการทำสงครามในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ที่เคยมีมา แต่รูปแบบของสงครามก่อการร้ายดูจะแตกต่างจากรูปแบบของสงครามทั่วไปที่เคยรู้จัก  
กันมา ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่มีชื่อเรียกสงครามเบ็ดเสร็จ (Total Warfare) สงครามจำกัดเขต (Limited  
Warfare) สงครามใหญ่ (General Warfare) สงครามกองโจร (Gurrila Warfare) หรือบางทีก็เรียกว่า  
สงครามปลดปล่อยหรือสงครามปฏิวัติ (Revolutional Warfare) ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะอธิบายพื้นฐานใน  
การติดตามรูปแบบของสงครามการก่อการร้ายโดยสังเขป ซึ่งแต่ละวิธีจะมีรูปแบบการใช้กำลัง การกำหนด  
ยุทธวิธี และการกำหนดเป้าหมายไม่เหมือนกัน

**5. สงครามเงา. / โดย อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. ปทุมธานี : นาครมีเดีย, 2548. [JX5420 อ579ส 2548]**

หนังสือสงครามเงาเป็นการวิเคราะห์และพยายามทำความเข้าใจในเชิงลึกถึงปัญหาวิกฤตการณ์  
ก่อการร้ายที่เหล่านักแก้ปัญหาและนักเผชิญวิกฤตต่างกำลังวิ่งไล่คว้าเงาในเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงสงคราม 2 ลักษณะ คือ สงครามโรแมนติกและสงครามเงา ซึ่งไม่มี  
คำตอบชัดเจนว่าใครกำลังรบกับใคร ปัญหานี้มีความสลับซับซ้อนกว่าที่คิด หนังสือสงครามเงาเล่มนี้ได้  
เฉลยปัญหาที่ละชั้นและเงื่อนงำที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในแง่ลึกของปัญหาการก่อการร้ายอย่าง  
สมบูรณ์

6. สังคมกับการปกครอง. / โดย สยาม คำปริดา. ปทุมธานี : โรงพิมพ์ไทยรายวัน, 2547.

[JA76 ส319ส 2547]

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงความจำเป็นของสังคมมนุษย์ที่ต้องมีการปกครองตั้งแต่ระดับเล็ก คือ ครอบครัวจนถึงสังคมระดับรัฐ ซึ่งกล่าวถึงรัฐในด้านต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการปกครองตามอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่รัฐนำไปใช้ในการปกครอง รวมทั้งกระบวนการและสถาบันทางการเมืองของแต่ละรัฐ โดยอธิบายเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นสำคัญ

## หนังสือด้านกฎหมาย (K)

1. กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์. / โดย ชนะ ประถมศรี. กรุงเทพฯ : ประชาคมท้องถิ่น, 2547.

[KC31 ซ141ก 2547]

กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์เล่มนี้เป็นการอธิบายความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่นักรัฐศาสตร์พึงทำความเข้าใจ เนื้อหาในหนังสือแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกอธิบายลักษณะทั่วไปและการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย การจัดทำกฎหมายลายลักษณ์อักษรในแง่ของการร่างกฎหมาย การบังคับกฎหมาย การตีความกฎหมาย และการอุดช่องว่างของกฎหมายที่เกิดขึ้น สำหรับส่วนที่ 2 จะเป็นการรวบรวมและอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายเฉพาะเรื่องที่ต้องทราบ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง นิติกรรมและสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

2. ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์. / โดย บัณฑิต หลิมสกุล.

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. [KS104.C6 บ259ข 2547]

เป็นงานวิจัยเรื่องลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายประเภท และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื้อหาในหนังสือจะศึกษาถึงระดับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับประเทศ โดยคำนึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศเปรียบเทียบข้อกฎหมาย คำพิพากษาของต่างประเทศ โดยจะแบ่งเป็น





เรื่อง ความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลกระทบของการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น กรณีการทำวิศวกรรมย้อนกลับ เป็นต้น ข้อสังเกตภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงการใช้กฎหมายของประเทศไทยให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ

**3. คำอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร.** / โดย ศุภลักษณ์ พิณีจิวอดล. พิมพ์ครั้งที่ 3.

กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. [KI13 ศ751ค]

เป็นการอธิบายในเชิงทฤษฎีแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนแบ่งภาระสาธารณะที่ประชาชนต้องรับผิดชอบตามสัดส่วนในรูปแบบของเงินตราที่รัฐเป็นผู้ใช้อำนาจบังคับจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ในการสาธารณะ เนื้อหาในหนังสือแบ่งเป็นแนวคิดพื้นฐาน กฎหมายภาษีอากร ที่มาของภาษีอากรไทย วิเคราะห์ตามแนวความคิดทางสังคมวิทยา และความสัมพันธ์ของการจัดเก็บภาษีกับระบบเศรษฐกิจและสังคม หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร คือ หลักการทำรายได้ หลักการบริหารภาษีอากรของ Adam Smith และหลักภาระภาษี หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร เช่น หลักความเสมอภาคทางภาษีอากร หลักความเป็นกลางและแทรกแซงทางภาษี และในส่วนของโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรที่จะต้องวิเคราะห์ถึงการกำหนดภาษี การกำหนดวิธีการคำนวณภาษีและกำหนดวิธีการจัดเก็บภาษี

**4. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝากพร้อมด้วยบทความพิเศษที่**

**เกี่ยวเนื่องกัน.** / โดย ไพจิตร บุญญพันธ์. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548.

กฎหมายว่าด้วยการขายฝาก เป็นเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เนื้อหาในหนังสือจะอธิบายถึงประวัติความเป็นมา หลักของกฎหมายโดยละเอียด เปรียบเทียบกับหลักในต่างประเทศ และคำพิพากษาศาลฎีกาอธิบายประกอบพร้อมทั้งเสนอแง่มุมต่าง ๆ และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติของกฎหมายขายฝาก ในส่วนของภาคผนวกได้นำบทความที่เกี่ยวข้องกับลักษณะขายฝาก เรื่องข้อตกลงไถ่ทรัพย์สินกับเงื่อนไขบังคับก่อนและหลังในสัญญาขายฝาก และเรื่องผู้รับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินตามสัญญาขายฝาก บทความพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหม่ที่ผิดพลาด พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบไว้ศึกษาเพิ่มเติม





**5. คู่มือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. / โดย สถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.**

[KD211.2 ป343ค 2548]

คู่มือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติในรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมาย การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การตั้งกระทู้ถามและการเสนอญัตติ เป็นต้น ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วย บทความที่เกี่ยวข้องในด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา ได้แก่ หลักการใหม่ในกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตรากฎหมาย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา การตรวจสอบรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และบทความสุดท้าย การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

**6. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในภาพรวม. / โดย นิรันดร์ สังข์โต.**

กรุงเทพฯ : สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ป. [KD264 น715ต]

หนังสือตารางเปรียบเทียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในภาพรวมเล่มนี้ เนื้อหาเป็นการเปรียบเทียบข้อบังคับการประชุมฯ ของไทยกับประเทศต่าง ๆ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส ฯลฯ โดยภายในเนื้อหาของข้อบังคับการประชุมฯ จะประกอบด้วย การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตลอดจนรวมถึงการสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประมวลจริยธรรม การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย นอกจากนี้การนำเสนอของเนื้อหาภายในเล่มเป็นรูปแบบตารางเปรียบเทียบ

**7. ทำเนียบคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา**

**และกรรมาธิการ พ.ศ.2545 ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม**

**วุฒิสภา พ.ศ.2548.** / โดย กลุ่มงานติดตามผลการดำเนินงาน สำนักกำกับและตรวจสอบ วุฒิสภา.

กรุงเทพฯ : สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548.

[KD242.2 ว872ท 2548]

หนังสือทำเนียบคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา เล่มนี้เนื้อหาเป็นการสรุปความเป็นมาพร้อมกับนำภาพประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ตลอดจนประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ.2545 และระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา พ.ศ.2548 มารวมไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ราชการในวงงานของวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่สนใจทั่วไป



**8. ประชากรศาสตร์ในประเทศไทย : แนวโน้มและก้าวต่อไปในวิชาชีพ. นครปฐม : สถาบันวิจัย**

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. [HB850.5 ป233 2548]

หนังสือประชากรศาสตร์ในประเทศไทย : แนวโน้มและก้าวต่อไปในวิชาชีพ เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมสาระของการประชุมของผู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้านประชากรมาแสดงความคิดเห็นกับการทบทวนสถานการณ์ของวิชาประชากรศาสตร์ในประเทศไทย รวมทั้งการอภิปรายเรื่องจุดอ่อน จุดแข็งของประชากรศาสตร์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนสาขานี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการกล่าวถึง ข้อเสนอเป็นนัยว่าประชากรศาสตร์ยังมีอนาคตที่สดใสในวงการด้านวิชาการด้านสังคมศาสตร์ แต่ต้องเปลี่ยน “ภูมิทัศน์” ที่ตอบสนองกับปัญหาสำคัญในโลกปัจจุบันให้ได้เท่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาสาขาประชากรศาสตร์ในประเทศไทยในอนาคตต่อไป

**9. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548. / โดย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ**

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน,  
2548. [KS65 ก782พ 2548]

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้จัดพิมพ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้แบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวด 1 วิสาหกิจชุมชน หมวด 2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมวด 3 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หมวด 4 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บทเฉพาะกาล หมายเหตุ

**10. รวมกฎหมายประจำปี 2547. / โดย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.**

กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548. [KB32 ส226ร 2547]

รวมกฎหมายประจำปี 2547 เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประมวลและรวบรวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดทุกฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วในรอบปี 2547 พร้อมด้วยการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว



**11. รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4 “ศาลรัฐธรรมนูญกับการ**

**คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน**” / โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ :

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548. [KD61 ศ365ร 2548]

เป็นการนำบทความทางวิชาการของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานศาลรัฐธรรมนูญไปสู่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากบทความที่ได้นำมาประมวลไว้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังได้นำบทสรุปสำหรับนักบริหารอันเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระหว่างปี 2544 – 2546 อีกทั้งได้นำคำชี้แจงของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีคำพิพากษาวิจารณ์ของนักวิชาการและประชาชนที่มีทัศนและมุมมองต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในระยะที่ผ่านมานำเสนอในภาคผนวกด้วย

**12. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น** /

โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า,

2548. [KJ64 พ343ร 2548]

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ บทสรุปสำหรับผู้บริหารสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาในภาคผนวกได้กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ การถอดเทปสัมมนาและรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

**13. วุฒิสภา เสาหลักหรือเสาหลอก** / โดย คณิน บุญสุวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ,

2548. [KD241 ค132ว 2548]

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทบัญญัติในทุกมาตราของรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ทำโดยลำพังและที่ทำร่วมกับสถาบันอื่น พร้อมภาคผนวก 3 เรื่องเพื่อเพิ่มความรอบรู้เกี่ยวกับวุฒิสภาอย่างกว้างขวางและรอบด้านมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 บัญชีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ พ.ศ.2545





**14. หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร. / โดย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล. กรุงเทพฯ :**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. [KJ75 พ232ห 2548]

อธิบายถึงการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเชิงกฎหมายแพ่ง ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกิจการธนาคารที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงแง่มุมในความรับผิดชอบต่อสังคมตามสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ธนาคารพืงมี เนื้อหาจะอธิบายถึงระบบสถาบันการเงิน เหตุที่ต้องมีกฎหมายกำกับดูแลหน้าที่ธนาคารมีต่อลูกค้า เช่น ในฐานะผู้รับฝากเงิน, ในการให้บริการค้ำประกัน เป็นต้น รัฐผู้ใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทำสัญญาให้บริการทางการเงินการธนาคาร ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันและจรรยาบรรณของธนาคารมีผลกระทบต่อการใช้กฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร

**15. เอกสารประกอบการบรรยายวิชากฎหมายมหาชน. / โดย โภคิน พลกุล. กรุงเทพฯ :**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525. [KE11 ภ919อ 2525]

เอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายมหาชน เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องความหมายของกฎหมายมหาชน สถาบันทางกฎหมายมหาชน อันเป็นการศึกษาสถาบันรัฐและสถาบันอื่น ๆ องค์ประกอบทางสังคมวิทยาของรัฐ รูปแบบต่าง ๆ ของรัฐและสถาบันภายในรัฐ

**16. เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา เล่มที่ 24 เรื่อง**

**ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

**(ปรับปรุงจำนวนเงินในสัญญาซื้อขาย จำนวนเงินการกู้ยืม ความรับผิดชอบของ**

**เจ้าสำนักโรงแรมและอัตราค่าธรรมเนียม. / โดย ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์. นนทบุรี :**

สถาบันพระปกเกล้า, 2548. [KS33 ศ161อ 2548]

เป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายและความเหมาะสมกับการนำมาใช้ในประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาร่างกฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) การแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2) การแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขมาตรา 456 เช่น มาตรา 703 มาตรา 1302 มาตรา 1688 มาตรา 1702 3) การแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในบทบัญญัติมาตรา 653 มาตรา 675 มาตรา 1324 และ 4) การแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าอัตราอื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในบทบัญญัติว่าด้วยบริษัทจำกัด เช่น มาตรา 1116 มาตรา 1127 มาตรา 1140 และมาตรา 1199





17. เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา เล่มที่ 25 ร่างพระราชบัญญัติ  
ปุ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายไทยกับประเทศญี่ปุ่นและ  
สหรัฐอเมริกา. / โดย สุนทร มณีสวัสดิ์. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.

[KO85 ส789อ 2548]

ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ยใช้บังคับคือ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 กฎหมายที่มีผลบังคับอยู่มีสาระสำคัญในการควบคุมการผลิต การขายและการนำหรือส่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งปุ๋ยเคมีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าที่แจ้งในฉลาก อันทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นหลัก โดยมีความมุ่งหมายเพื่อควบคุมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่ก็เป็นการควบคุมเพียงให้ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าต้องแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น (มาตรา 55 พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518) มิได้ควบคุมมาตรฐานอื่น ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นควรว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยให้มีการควบคุมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพให้รัดกุมขึ้น จึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ปุ๋ย ฉบับที่ .. พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และคณะรัฐมนตรีได้รับหลักการ พ.ร.บ.ปุ๋ย ฉบับที่ .. พ.ศ. .... และส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำเสนอเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อตราเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป





# หนังสือด้านภาษาและ วรรณคดี (P)

1. พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. / โดย กรมประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สำนักพัฒนาการ  
ประชาสัมพันธ์, 2548. [PN4193.P7 ท622พ 2548]

หนังสือพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่มนี้เนื้อหาเป็นการ  
รวบรวมพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ได้  
จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ  
ปรีชาสามารถให้ปรากฏ ซึ่งภายในเล่มนี้ได้รวมพระราชดำรัสในงานพระราชพิธีต่าง ๆ อาทิ พระราชดำรัส  
พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวน  
ชายแดนทั่วประเทศ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมพระราชดำรัสตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปี 2534



# หนังสือด้านวิทยาศาสตร์

## (Q)

1. ผ่า! คอมพิวเตอร์ 2005. / โดย อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2548.

[QA76 อ177ผ 2548]

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้อย่างครบถ้วน อธิบายถึงหลักทฤษฎีการทำงานของพีซีและส่วนประกอบตั้งแต่ซีพียู แรม เมนบอร์ด ระบบบัส ฮาร์ดดิสก์ ไปจนถึงพรินเตอร์ กล้องดิจิตอล ระบบ LAN และโปรโตคอลของระบบเน็ตเวิร์ก รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านมัลติมีเดีย เช่น ระบบแสดงผล 3 มิติ ดิจิตอลวิดีโอ CD/DVD และระบบเสียงดิจิตอล คำแนะนำการเลือกซื้อเลือกใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ และเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มที่กำลังมาเยือนในอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ และผู้สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย

2. หัดใช้คอมพิวเตอร์ (ฉบับหนทางสู่เขียน). / โดย ไพบุลย์ เปียศิริ. ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป, 2548.

[QA76 พ978ห 2548]

รายละเอียดในเล่มเป็นการแนะนำผู้ที่กำลังหัดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วแต่ต้องการจะฝึกหัดให้มีความชำนาญมากขึ้น โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์มาประกอบเข้าด้วยกัน การเปิด-ปิดเครื่องอย่างถูกวิธี ตลอดจนการใช้งานระบบปฏิบัติการ WindowXP ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการยอดนิยมอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงอุปกรณ์ที่นำมาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม สแกนเนอร์และกล้องดิจิตอล เครื่องเขียนแผ่นซีดี ซึ่งได้กล่าวถึงอย่างละเอียดตั้งแต่การเลือกซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งไดรเวอร์ ตลอดจนการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ การใช้โมเด็มรับ-ส่งแฟกซ์ ใช้สแกนเนอร์สแกนรูป นำรูปจากสแกนเนอร์หรือกล้องดิจิตอลเข้ามาใช้งานในคอมพิวเตอร์ เขียนแผ่นซีดีด้วยคอมพิวเตอร์ และยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องอินเทอร์เน็ตด้วย IE6 รับ-ส่งอีเมลล์ด้วย Outlook Express และสนทนาด้วย MSN Explorer ในส่วนสุดท้ายเป็นบทที่ว่าด้วย





การบำรุงรักษาระบบเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขเมื่อเครื่องมีปัญหาในเบื้องต้น ตลอดจน  
การป้องกันเครื่องให้รอดพ้นอันตรายจากไวรัสด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส

# หนังสือด้านแพทยศาสตร์

## (R)

1. พลังจิตพิชิตมะเร็ง. / โดย อำนาจ เจริญศิลป์. กรุงเทพฯ : อำนาจเจริญศิลป์, 2548.

[RC271.P79 อ686พ 2548]

✍ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การกล่าวถึงสาเหตุที่เป็นมะเร็ง พลังบำบัดต่าง ๆ การเฝ้าระวังมะเร็งด้วยการตรวจสอบมะเร็งในระยะแรกและคุณค่าของผักชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือในการรักษาและการปฏิบัติตัวสำหรับผู้เป็นมะเร็งหรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

2. มะเร็งร้าย หายด้วยธรรมชาติบำบัด. / โดย วิสิทธิ์พร เปล่งขำ. กรุงเทพฯ : โภเมนเอก, 2548.

[RC271.N37 ว786ม 2548]

✍ มะเร็งร้าย หายด้วยธรรมชาติบำบัด เล่มนี้รวบรวมหลักที่ควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง การดูแลรักษาและบำบัดความเจ็บปวดด้วยธรรมชาติ หลักโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งและอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดจากการป่วยพร้อมบทสวดมนต์เพื่อความสงบสุขทางใจ หากท่านได้อ่านและนำไปปฏิบัติตามจะพบว่าโรคมะเร็งที่น่ากลัวและเห็นว่ารักษาได้ยากนั้นหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการพึ่งพิงธรรมชาติก็สามารถบรรเทาและรักษาให้หายได้เช่นกัน



3. วิถีด้านอนุมูลอิสระในตัวคุณ. / โดย พนิดา กุลประสูติติก. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548.

[RM666.A555 พ199ว 2548]

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงอันตรายของอนุมูลอิสระและความเกี่ยวข้องของระหว่างอนุมูลอิสระกับโรคภัยต่าง ๆ รายละเอียดในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 เรื่อง คือ เรื่องอนุมูลอิสระต้นเหตุของโรคต่าง ๆ กัดกร่อนร่างกายของเราตลอดเวลา เรื่องอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้อย่างไร ตัวจริงของอนุมูลอิสระ เรื่องอนุมูลอิสระเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคเหล่านี้ อนุมูลอิสระกับโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องอนุมูลอิสระต้องป้องกันแบบนี้ กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกาย เรื่องสารอาหารและอาหารที่ช่วยลดอนุมูลอิสระ รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างได้ผล เรื่องข้อควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อลดอนุมูลอิสระแก้ไขปรับปรุงกิจวัตรประจำวันไม่ให้ป็นมนุษย์สนิม

4. สุขภาพดีไม่ต้องแพง. / โดย ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. กรุงเทพฯ : ประชาไทบุ๊คคลับ, 2548.

[RA412.5.T5 ป418ส 2548]

หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นระบบภายในของการบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วยเรื่องยา การเงิน การคลัง รวมทั้งจรรยาบรรณของแพทย์ที่ต้องฝากไว้กับกระบวนการผลิตแพทย์ว่าจะสามารถสร้างจิตสำนึกของการเป็นแพทย์ที่ดีได้เพียงใด นอกจากนี้ภายในเนื้อหายังได้กล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่งคือระบบบริหารสาธารณสุข ทั้งที่เป็นระดับโครงสร้าง การจัดการและระดับคุณภาพ การจัดการที่จะต้องช่วยกันหาคำตอบเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษา บัญชี ยาหลัก กองทุนประกันสังคมให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาสุขภาพที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

5. สุขภาพตามราศี. / โดย อนุสรณ์ วรมงคล. กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ, 2548.

[R733 อ231ส 2548]

สุขภาพตามราศี เล่มนี้ได้อธิบายถึงลักษณะนิสัยของชาวราศีต่าง ๆ ความเจ็บป่วยที่ติดตัวมาแต่กำเนิด การดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน การบำบัดด้วยพืชหอมหรือสมุนไพร กลิ่นแร่ ที่ชาวราศีต่าง ๆ ต้องการ แม้กระทั่งรัตนชาติที่เหมาะสมกับแต่ละราศี ถ้าเรารู้พื้นฐานนิสัยของตัวเอง เข้าใจการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งจิตใจและอารมณ์ จึงไม่ยากที่จะปรับชีวิตให้มีความสุขได้เพื่อสุขภาพร่างกายที่ปราศจากโรคภัยและสุขภาพใจที่แจ่มใสปลอดโปร่ง สุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ “สุขภาพตามราศี” เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้เราเข้าใจวิถีดูแลตัวเองเพื่อการมีชีวิตที่ดี



**6. Stroke มาตรการเฝ้าระวังภัย ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง. / โดย เพ็ญแข แดงสุวรรณ. กรุงเทพฯ :**

ใกล้หมอ, 2548. [RC388.5 พ884ส 2548]

หนังสือเล่มนี้เนื้อหากล่าวถึงโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับสามรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งแล้ว ยังเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่งทางระบบประสาท ทำให้คนไทยต้องเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ และยังเป็นสาเหตุของโรคอัมพาตอีกด้วย โรคหลอดเลือดสมองสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่องก็จะสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ และลดอัตราเสี่ยงต่อความพิการได้

**7. อุ้นไอรักเกราะแห่งชีวิตและครอบครัว. / โดย กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์**

แห่งประเทศไทย, 2548. [RJ206 ก136อ 2548]

หนังสือ “อุ้นไอรักเกราะแห่งชีวิตและครอบครัว” นี้เป็นคู่มือชีวิตเริ่มจากการพัฒนาลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดให้เติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ และที่สำคัญที่สุดคือ สมอง ต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีตามหลักการแพทย์พัฒนาจิตใจโดยการให้ความรักความเข้าใจ ให้การศึกษาที่เหมาะสมรวมทั้งการสานสายใยแห่งความรักเมื่อลูกน้อยเติบโตเป็นวัยรุ่น การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ ห่างไกลจากอบายมุขและโรคภัยไข้เจ็บ จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น





# หนังสือด้านเกษตรศาสตร์

## (S)

1. ผักพื้นบ้าน / โดย เมษ จันทน์ประยูร. กรุงเทพฯ : ไททรรศน์, 2541. [SB320.5 ม714ผ 2541]

✍ ผักพื้นบ้านมีบทบาทสำคัญในฐานะอาหาร ผักพื้นบ้านไทยหลายชนิดมีคุณค่า ไม่เพียงแต่สามารถนำมาบริโภค ยังถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องมือในการดำรงชีพ เป็นเครื่องแต่งกาย และบางประเภทก็ยังสามารถพัฒนาให้มีประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ในเล่มนี้เป็นการรวบรวม “ผักพื้นบ้าน” ของไทยที่ยังนิยมบริโภคกันอยู่แพร่หลายในแต่ละท้องถิ่น เสนอให้เห็นบทบาทของผักพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คติความเชื่อ บทบาททางอาหาร บทบาททางยา สารความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอันทรงคุณค่าของไทย

# หนังสือด้านเทคโนโลยี (T)

1. ชาใบไม้มหัศจรรย์ / โดย ณรงค์ชัย ปัญญาทชัย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548.

[TP650 ณ217ช 2548]

✍ “ชาใบไม้มหัศจรรย์” เป็นหนังสือรวมสาระความรู้เกี่ยวกับชา ซึ่งมีทั้งประวัติ ถิ่นกำเนิด พันธุ์ชา กรรมวิธีการผลิต ประเพณีและวัฒนธรรมในการชงการดื่มชาของชาติต่าง ๆ ทั้งไทยและเทศ ประวัติการออกแบบกาชา ชากับสุขภาพ ชากับความงาม ใบชากับการพยากรณ์ นอกจากนี้ชายังเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในโลกของความสวยความงาม หรือสปา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและยังมีเกร็ดความรู้ที่ได้จากชานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้สำหรับรักษาแผลถลอกหรือรอยขีดข่วน ผิวไหม้แดด ประคบดวงตาที่อ่อนล้าหรือบวม สำหรับความงามของผิวหน้า บำรุงเส้นผม เป็นต้น







2. ตำรับอาหารจากรากพืช. / โดย ธีฎนันท์ อบถม. กรุงเทพฯ : บุษราคัม, 2548.

[TX725.T5 ๓468ต 2548]

หนังสือตำรับอาหารจากรากพืชนี้เป็นแนวทางของความนึกคิดที่ทำให้เกิดตำรับอาหารใหม่ ๆ ที่ได้จากรากพืช ซึ่งเป็นผักที่มีแคลอรีสูงเป็นแหล่งสะสมอาหารประเภทแป้งอยู่บริเวณราก นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เกือบแรม รากพืช จัดว่าเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกาย อาหารที่ทำจากรากพืชสามารถนำมาประกอบและปรุงอาหารได้หลายอย่าง โดยเฉพาะในประเทศไทยแล้ว เราจะเห็นว่าทั่วทุกภาคนำมาประกอบอาหารต่างชนิดกันไป ทำให้ได้อาหารหลากหลายชนิด

3. น้ำสมุนไพรรักษาสุขภาพ. / โดย นิตอร อบถม. กรุงเทพฯ : วันชนะ, 2548. [TP562 น579น 2548]

บรรดาเครื่องดื่มที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป มีทั้งดีและไม่ดีเมื่อดื่มเข้าไปนอกจากจะไร้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นโทษต่อร่างกายได้ การดื่มน้ำผักผลไม้ และธัญพืชต่าง ๆ เป็นสมุนไพรรักษาโรคทางธรรมชาติ การดื่มน้ำสมุนไพรรักษาโรคทางธรรมชาติทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย คลายเครียด อีกทั้งยังสามารถกำจัดสารพิษในร่างกาย ดังนั้นการดื่มน้ำผักผลไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

4. พลวัตเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำโขง. / โดย พรพิไล เลิศวิชา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, 2545. [TC401 พ249พ 2545]

หนังสือพลวัตเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำโขง เล่มนี้เป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพลวัตเศรษฐกิจชุมชน 3 ลุ่มน้ำในประเทศไทย ในรายละเอียดของเนื้อหาแบ่งได้เป็น 6 เรื่อง ดังนี้ เรื่องลุ่มน้ำโขงว่าด้วย ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง การตั้งบ้านเรือนและถิ่นฐาน ระบบนิเวศของลุ่มน้ำโขงที่สำคัญทั้ง 5 เรื่องชาวนาบนหลายระบบนิเวศว่าด้วย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา การบุกเบิกระบบนิเวศใหม่ ตลอดจนครอบครัวกับบทบาทในฐานะเป็นหน่วยการผลิต เรื่องพลวัตของเศรษฐกิจชาวนา ว่าด้วยการปรับตัวของเศรษฐกิจข้าว การเปลี่ยนแปลงระบบเหมืองฝายและระบบน้ำ เรื่องพลวัตของระบบไซแรงและระบบจ้างแรงงานว่าด้วย ระบบไซแรงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของระบบค่าจ้าง เรื่องทางเลือกเศรษฐกิจยังชีพและเศรษฐกิจธรรมชาติ ว่าด้วยระบบเศรษฐกิจจากการจัดเก็บ การทำข้าวไร่บนที่สูงและการผลิตข้าวพื้นเมือง การเลี้ยงเป็ดและทำไข่เค็มไชยา และสุดท้ายคือเรื่องบุกเบิกฝายหมาก ณ ชายขอบของอำนาจว่าด้วยตำนานเปิดป่าปากหมากสองแนวทางการสร้างระบบนิเวศ รวมถึงความคิดและความหวัง





# หนังสือรายงานการวิจัย (ว\Res)

## 1. การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย. / โดย พิงรรอง รามสูต

รณชนันทน์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว PN1991.3 พ729ก 2546]

☞ รายงานการวิจัยเรื่อง การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐ และองค์กรวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อและสาธารณประโยชน์ รายละเอียดเนื้อหาของวิทยุที่มาจากและความสำคัญของปัญหา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการวางนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประวัติการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย โครงสร้างและกระบวนการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์สาระสำคัญของการกำกับดูแลเนื้อหาวิทยุโทรทัศน์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเนื้อหาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สาระที่ว่าด้วยการกำกับดูแลเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

## 2. การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย. / โดย เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541. [ว JQ1745.A55.I53 ส945ก 2541]

☞ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลทางการเมืองไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ จากการประชุม ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 18 สิงหาคม 2538 มีความประสงค์ให้มีหน่วยงานในการจัดเก็บรวบรวมจัดระบบพัฒนาฐานข้อมูลและให้บริการข่าวสารข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง ทั้งในด้านนิติบัญญัติ การบริหารระบบราชการ การเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น กระบวนการทางการเมือง การปกครองทั้งปวง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการเมืองจากต่างประเทศ โครงการนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ข้อมูลสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ





**3. การดำเนินงานของห้องสมุดในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี. / โดย เมทินี สิงควิบูลย์. กรุงเทพฯ :**

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540. [จ Z678.8.T5 ม729ก 2540]

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของห้องสมุดในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 7 ด้าน คือ โครงสร้างการบริหาร การบริการและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด วัสดุสารนิเทศ บุคลากร งานเทคนิค อาคาร ห้องสมุดและครุภัณฑ์ และงบประมาณกับเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะตามที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยกำหนดไว้รวมถึงศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน คือ วัสดุสารนิเทศ บุคลากร การบริการ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด อาคารห้องสมุดและครุภัณฑ์ โดยจำแนกคุณลักษณะผู้ใช้ตามเพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงานและตำแหน่ง

**4. การติดตามและประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง. / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์. นนทบุรี :**

สถาบันพระปกเกล้า, 2547. [จ KE150 น424ก 2547]

รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง ฉบับนี้แบ่งเนื้อหาได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ บทนำ กล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาวิจัย วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ส่วนที่ 2 ได้แก่ บทสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบศาลปกครอง นอกจากนี้การศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยฉบับนี้ผลการศึกษาจะทำให้ทราบถึงหลักทั่วไปอันเป็นรากฐานของศาลปกครอง รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ซึ่งศาลปกครองได้วางแนวทางไว้ อีกทั้งทราบถึงปัญหาและตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ศึกษากรณี : การนำ**

**วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. /**

โดย วิทวัส สุนทรธมณี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

[จ JQ1746.Z13.G68 ว593ก 2546]

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่สภาพปัจจุบันของการนำวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มาใช้ ตลอดจนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย โดยกำหนดตัวชี้วัดในเรื่องของโปร่งใสและความประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (It for good govermence) ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-



Auction) ทำให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อและข้อมูลที่ได้ทำให้ทราบว่าจะทำให้เกิดความประหยัด สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้เป็นจำนวนที่น่าพอใจ

**6. การนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในองค์กรภาครัฐ ศึกษากรณี :**

**บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด. / โดย สุทธิยา ภัทรโกคินธร. กรุงเทพฯ :**

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. [ว JQ1746.68 1775ก 2545]

เป็นการศึกษาข้อดีและข้อจำกัดในการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) มาใช้ในองค์กร และแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า การใช้ระบบ e-Procurement ในการจัดหาพัสดุมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการนำระบบ e-Procurement มาใช้ในองค์กร ควรใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่รวมพลังของหลักการบริหาร 4'M มาใช้สร้างคุณค่าให้แก่การเปลี่ยนแปลง คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำระบบ e-Procurement มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่องค์กร

**7. การบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. / โดย วันชัย บุญรอด. กรุงเทพฯ :**

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548. [ว GV315 ๖426ก 2548]

การศึกษาเรื่อง การบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่มนี้มีขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยเพื่อศึกษารวบรวมความรู้ด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ภายในเล่มได้ให้ข้อเสนอแนะและแผนด้านการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมเพื่อการบูรณาการกีฬาเข้ากับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระบบการศึกษา

**8. การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ**

**ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. / โดย สุพัฒน์ สุขมลสันต์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. [ว LG395.C4.C87 ส831ก 2547]**

การวิจัยครั้งนี้เพื่อประเมินผลหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษต่าง ๆ ของสถาบันภาษา จำนวน 39 รายวิชา ในระดับมหภาค 9 มิติ และ 34 ด้าน และเพื่อประเมินความสอดคล้องของแต่ละหลักสูตร



รายวิชาด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินพบว่า โดยทั่วไปรายวิชาต่าง ๆ มีความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะแล้วผู้เรียนมีความเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นมาก ปัจจัยที่จำเป็นในการเรียนการสอนของหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก กระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีค่อนข้างมาก กระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีค่อนข้างมากและผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรก็อยู่ในระดับดีค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน

**9. การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความ**

**ตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขต**

**ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย.** / โดย โสมสกา เพชรานนท์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี, 2545. [ว LB3013.9 ส991ก 2545]

☞ รายงานผลการวิจัยเล่มนี้เนื้อหาเป็นการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ภายใต้บริบทของการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ตลอดจนเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน พร้อมด้วยบทสรุปและข้อเสนอ

**10. การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบและการประเมิน**

**เทียบเคียงในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม.** / โดย อรุณฯ สูงสว่าง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2548. [ว RA971 อ329ก 2548]

☞ สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้มีการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลด้วย ซึ่งระบบควบคุมภายในในระบบการกำกับดูแลที่ดี และระบบประเมินเทียบเคียงเป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างคือ ธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีความเป็นอิสระระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังพบว่ากลยุทธ์นวัตกรรมและกลยุทธ์ผู้นำด้านทุนมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของระบบการควบคุมภายในและความชัดเจนในระบบสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ คือ การที่องค์กรจะตัดสินใจใช้กลยุทธ์ใดนั้นจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความชัดเจนของระบบสร้างความเชื่อมั่นส่งผลต่อการดำเนินการและความสำเร็จของการประเมินเทียบเคียงพอสมควร





### **11. การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ**

**โรงพยาบาลและโรงแรม.** / โดย อุทัย ตันละมัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

[จ RA971.3 อ819ก 2548]

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การรวมการกระจายธุรกิจของโรงพยาบาลและโรงแรมเอกชนในประเทศไทย กลยุทธ์ธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ กลยุทธ์โรงพยาบาล โรงแรม กลยุทธ์การพักระยะยาว (Long Stay) กลยุทธ์การให้บริการถึงบ้าน (Homecare Services) และศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างสารสนเทศขององค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจดังกล่าว ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าโรงแรมใช้กลยุทธ์ Long Stay ส่วนกลยุทธ์ Homecare Service นั้นมีความเป็นไปได้้น้อยมาก นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าองค์กรขนาดเล็กมีความพร้อมที่จะยอมรับกลยุทธ์การรวมธุรกิจมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่ แต่สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลหรือโรงแรมไม่ว่าขนาดจะต่างกันหรือไม่ ต่างเห็นว่าระบบสารสนเทศของตนมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การรวมธุรกิจทั้งสิ้น

### **12. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน**

**ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.** / โดย นุชนารถ ยิ้มจันทร์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยการศึกษา

การศาสนาและวัฒนธรรม, 2547. [จ LB1027 น726ก 2547]

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแผนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนแบบบูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียน

### **13. การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง.** / โดย ภคินี พวงทอง.

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. [จ LB1578.T5 ภ121ก 2546]

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของชุดฝึกทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งและเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง โดยชุดฝึกทักษะประกอบด้วย เนื้อหาเพื่อใช้สอนเรื่องสระในภาษาไทยในรูปแบบชุดฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ผลประโยชน์ที่จะได้รับช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา





ภาษาไทยสูงขึ้นและจะช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะและแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

**14. การพัฒนา รูปแบบการฝึกทักษะการอ่านยความสะกดในการเรียนรู้สำหรับครู. / โดย ประยูร บุญใช้. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547. [ว LB1731 ป366ก 2547]**

✍ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา รูปแบบการฝึกทักษะการอ่านยความสะกดในการเรียนรู้สำหรับครู และศึกษาผลของการใช้รูปแบบการฝึกทักษะการอ่านยความสะกดในการเรียนรู้ที่มีต่อ ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการอ่านยความสะกดการเรียนรู้ของครูโดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการฝึกทักษะการอ่านยความสะกดในการเรียนรู้สำหรับครูมีองค์ประกอบการวัดประเมิน และผล การทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมเจตคติและทักษะการอ่านยความสะกดในการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด ครูที่ได้รับการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกที่พัฒนาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการ อ่านยความสะกดในการเรียนรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม

**15. การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทางบกของจังหวัดภูเก็ต**

**พังกา และกระบี่. / โดย ประทีป นวลเจริญ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. [ว G156.5.E26 ป277ก 2547]**

✍ การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ ความพร้อมของพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังกา เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของ ประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในการเก็บ ข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวธรรมชาติ ผลของการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางบกของจังหวัด ภูเก็ต พังกาและกระบี่ ในจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพสูง 8 ตำบล ในจังหวัดพังกามีศักยภาพสูง 17 ตำบล และ ในจังหวัดกระบี่มีศักยภาพสูง 22 ตำบล นอกจากนี้จังหวัดกระบี่มีศักยภาพในทรัพยากรการท่องเที่ยว ธรรมชาติทางบกสูงที่สุด

**16. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. / โดย**

**สาคร บุญดาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2547. [ว LB1028.43 ส628ก 2547]**

✍ การศึกษาสถานภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเล่มนี้มี วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสำรวจสถานภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยใน



ประเทศไทย รวมถึงศึกษารูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และศึกษารูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยปิดและมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลของการศึกษาทำให้ทราบถึงความจำเป็นของสถานภาพในการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้สามารถเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยปิดและมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ในระดับมาก

**17. การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวมหรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ**

**โรงพยาบาลและโรงแรม.** / โดย พสุ เดชะรินทร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

[ว RA971.3 พ479ก 2548]

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การรวมการกระจายตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อมโยงกลยุทธ์ของธุรกิจกับผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมแล้วกลยุทธ์การรวมการกระจายยังไม่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจไทย นอกจากนี้ธุรกิจทั้งสองยังประสบปัญหาจากความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมภายนอก จึงทำให้องค์กรมุ่งเน้นความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและเช่นเดียวกับองค์กรมีเพียงพอที่จะดำเนินการอยู่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและกลยุทธ์จึงไม่ชัดเจน

**18. การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่**

**พ.ศ.2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์).** / โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ :

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548. [ว LA1221 ล761ก 2548]

รายงานการวิจัยเรื่องนี้เนื้อหาแบ่งเป็น 2 เล่ม คือ ฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ ขอบเขตของการศึกษาเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2542-2547 ในประเด็นความเป็นมาและความหมาย เป้าหมายการจัดการศึกษานโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล การบริหารจัดการ รวมทั้งมาตรฐานและการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การมีส่วนร่วม รวมถึงการประเมินผู้เรียนที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ และสถานศึกษาหรือผู้ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการจัดประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย



## 19. การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น อำเภอบางช่อง

จังหวัดนครราชสีมา. / โดย สิทธิชัย เทวธีระรัตน์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. [ว P96.D4 ส722ก 2547]

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นเพื่อจัดการกับปัญหาขยะในชุมชน โดยพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลของการศึกษาทำให้ทราบถึงรูปแบบของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมว่าอยู่ในรูปแบบสื่อสารทางเดียว (One-way) และทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการสื่อสาร อีกทั้งขาดการเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารของชุมชนของประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการสื่อสารจากผู้รับสารแบบ Passive เป็นแบบ Active จากทางเดียวเป็นสองทาง นอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเสริมศักยภาพการสื่อสารเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้ เนื้อหากล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผล นอกจากนี้ยังมีบทสรุปของผู้บริหารที่ให้รายละเอียดเรื่อง รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะ ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะ การเสริมศักยภาพของการสื่อสารชุมชนของประชาชนท้องถิ่นอำเภอบางช่อง และผลที่เกิดขึ้นจากการเสริมศักยภาพพร้อมข้อเสนอแนะ

## 20. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ต่อการนำระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ :

กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. / โดย วิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. [ว JQ1746.Z13.R41 ว694ค 2547]

เป็นการศึกษาความพร้อมของเจ้าหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่กับระดับความพร้อมในการนำระบบดังกล่าวมาใช้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ 3 ใน 4 มีความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจต่อระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติค่อนข้างบวกต่อการนำระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในหน่วยงาน โดยเห็นว่าระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง การบริหารงานด้านระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านบุคคลภายนอก ด้านบุคคลภายใน ด้านการเงิน และด้านนวัตกรรมเป็นการบริหารที่สามารถพัฒนาองค์กรได้ และทำให้เจ้าหน้าที่มีทิศทางในการปฏิบัติงาน

## 21. คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ. / โดย

อิสระ ธีวตระกูลไพบุลย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

[จ JQ1746.Z13.Q34 อ764ค 2547]

เป็นการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการมีคุณภาพชีวิตทั้ง 6 ด้าน คือ การได้รับความคุ้มครองในปัญหาพื้นฐานในการทำงาน การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในการทำงาน การมีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การได้ทำงานที่มีความท้าทายความสามารถ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทำงานกับการดำเนินชีวิตโดยทั่วไป และความสอดคล้องทางสังคมของชีวิตการทำงานอยู่ในระดับเท่าเดิม ก่อนมีการปฏิรูประบบราชการ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทำงานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่งงานและระดับตำแหน่งงานมีผลให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส หน่วยงานที่สังกัดและสถานที่พักอาศัย ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

## 22. คุณภาพชีวิตการทำงานภายหลังการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการสำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี. / โดย สุภาภรณ์ สายะเสวี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

[จ JQ1746.Z13.Q34 ส838ค 2547]

เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานภายหลังการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตด้านบูรณาการด้านสังคมของข้าราชการอยู่ในระดับมาก แต่การให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์ทางสังคม การพัฒนาความสามารถ ธรรมเนียมในองค์กร สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานและค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทั้ง 7 ด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานของเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงและคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีคุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่มที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ผู้มีตำแหน่งระดับ 7 - 8 มีคุณภาพชีวิตในด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าระดับ 5 - 6



**23. โครงการประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการ**

**ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง.** กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.

[ว H62.A5 ค961 2548]

✍ เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตัวนักวิจัยและพัฒนาทีมนักวิจัย เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น โดยการดำเนินงานด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทีมนักวิจัยที่มีกิจกรรมที่ดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน สำคัญ คือ กิจกรรมเสริมการพัฒนาทีมนักวิจัยและพัฒนาตนเอง กิจกรรมเสริมความรู้วิชาการ โดยกิจกรรมเสริมการพัฒนาทีมนักวิจัยและพัฒนาตนเองเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นเพื่อเสริมโอกาสในการพัฒนานักวิจัยแต่ละคนและคณะนักวิจัยโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ส่วนกิจกรรมเสริมความรู้วิชาการเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดการระดมความคิดและหล่อหลอมความคิดของนักวิจัยให้มีการตกผลึกและเกิดองค์ความรู้ใหม่

**24. โครงการวิเคราะห์โอกาสการขยายการค้าของไทยภายใต้เขตการค้าเสรี BIMSTEC . / โดย**

สุมาลี วงษ์วิฑิต. กรุงเทพฯ : สถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ป.

[ว HF2340.55 ส842ค]

✍ รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงรูปแบบ แนวทางและการดำเนินการตามความตกลง FTA BIMSTEC เพื่อหาศักยภาพของสินค้าและบริการระหว่างไทยและบรรดาประเทศสมาชิกอื่น ๆ ตลอดจนวิเคราะห์หาผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการเปิด FTA ที่มีต่อสินค้าและบริการของไทย รวมทั้งศึกษาปัจจัยอันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว และอีกทั้งได้เสนอกลยุทธ์แนวทางที่ควรจะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้ผลการเจรจามีความชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อการบรรลุข้อตกลง FTA ได้อย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย นอกจากรายงานการศึกษานี้แล้วยังประกอบด้วย ฉบับสรุปสำหรับผู้บริหารและฉบับภาคผนวกอีกด้วย

**25. โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียง**

**ตะวันออก-ตะวันตก.** / โดย สมเกียรติ ปิยะธีรภักดี. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. [ว TD194.6 ส232ค 2548]

✍ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 (ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดก่อสร้างสะพานในฝั่งไทย) รวมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ และเพื่อศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและการจัดการ





มลพิษของเสียงภายหลังจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 (ในรัศมี 30 กิโลเมตรจากจุดก่อสร้างสะพานในฝั่งประเทศไทย)

**26. โครงการอาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. / โดย**

ชยพร มั่นศรีแสง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

[ว Z679.2.T5S54 ซ189ค 2547]

✍ เป็นโครงการศึกษาระบบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบห้องสมุดในลักษณะของแนวความคิดในการประหยัดพลังงานและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ทั้งในรูปแบบของหนังสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบอาคารหอสมุดกลางทั้งในเรื่องระบบโครงสร้าง ระบบการจัดเก็บหนังสือ ระบบเทคโนโลยีอาคาร การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบอาคารที่มีลักษณะประหยัดพลังงาน

**27. จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่. / โดย ภูวดล ทรงประเสริฐ. กรุงเทพฯ : แบรินด์เอจ, 2547.**

[ว DS523.4.C45 ภ685จ 2547]

✍ จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ เล่มนี้เป็นการวิจัยในการเสนอองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของชาวจีนโพ้นทะเลและลูกหลานของคนเหล่านี้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเน้นสาระสำคัญของการวิเคราะห์จากพัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประชากรเชื้อสายจีนในแต่ละประเทศตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงหักเหสำคัญของประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลร่วมสมัย โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งได้เป็น 7 เรื่อง ซึ่งได้กล่าวถึง ภูมิหลังของชาวจีนโพ้นทะเล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเปลี่ยนผ่านปฏิสัมพันธ์ของปัญหาชาวจีน ผลรวมถึงพัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเล ตลอดจนรวมทั้งสถานภาพและบทบาทของผู้มีเชื้อสายจีน สุดท้ายบทสรุป

**28. ตุ๊กตาดินเผาทวารวดี ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากอดีต. / โดย อรัญญา สีนบัวทอง. กรุงเทพฯ :**

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. [ว NK4894.T5 อ388ต 2547]

✍ เป็นโครงการที่ศึกษาและออกแบบเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา เครื่องประดับ และการแต่งกายของสตรีชาวทวารวดี โดยมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการออกแบบตุ๊กตาสำหรับใช้เป็นของที่ระลึก โดยมีการนำเอาลักษณะ สัดส่วน รูปร่างของสตรีไทยในปัจจุบันมาผสมผสานกับลักษณะสัดส่วนรูปร่างของสตรีชาวทวารวดี ซึ่งได้คำนึงถึงหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลปะประกอบกันไปด้วย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานออกแบบให้มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สำหรับผลสำเร็จของโครงการนี้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกรูปตุ๊กตาดินเผา จำนวน 8 ชิ้น มีลักษณะสีสันของเนื้อดินที่สวยงามและแสดงท่าทางการบรรเลงเครื่อง







ดนตรีไทย โดยสามารถจัดวางแสดงแบบเดี่ยว แบบคู่ หรือจัดวางแสดงรวมเป็นชุดได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดินเผาทั้งหมดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อนำไปใช้เป็นสินค้าที่ระลึก สำหรับจำหน่ายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

### **29. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน.** / โดย จารุวรรณ

นันทพงษ์. ลำพูน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.

[ว HD1491.T52L3 จ337น 2548]

✍ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน ทั้งที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในลักษณะความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนและองค์กรอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกของกลุ่ม/องค์กร ตลอดจนความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่ม/องค์กรประชาชน การวิจัยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยผลการวิจัยพบว่ารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้งมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐศาสตร์ ตามสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ แนวทางสำคัญในการสร้างเครือข่าย คือ การสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม การชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะรับร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปบทเรียนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นทิศทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

### **30. แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน.** / โดย สุรศักดิ์ นาคดี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2534. [ว HT384.T5.M3 ส854น 2534]

✍ ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ในอดีต ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก มีแนวโน้มการเกิดปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น จากการศึกษาพบว่าชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกายภาพ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ แต่ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากเป็นอันดับหนึ่งซึ่งช่วยให้ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นคือ การท่องเที่ยว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางลบและทางบวก ในการศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลง รวมถึงศักยภาพของชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดินหรือสาธารณูปโภคของเมือง เพื่อนำมาศึกษาหาแนวทางในการเสนอแนะ การพัฒนาชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวและเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ







**31. แนวทางการพัฒนาระบบ e-Procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ. / โดย**

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.

[ว JQ1746.Z13.G68 ส232น 2546]

✍️ รายงานการวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ e-Procurement ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทยเพื่อเป็นการเสริมการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยรวม โดยมุ่งให้เกิดผลดังนี้ คือ การรื้อไหลจากการทุจริตหรือความไร้ประสิทธิภาพที่มีอยู่มากมายในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินช่วยภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งไปสู่ระบบที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยลดทรัพยากรที่ต้องใช้ไปกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เวลาของเจ้าหน้าที่ซึ่งหมดไปกับงานเอกสาร ไปสู่การพัฒนาทักษะขั้นสูงในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการซื้อสินค้าและบริการที่มีความคุ้มค่า

**32. แนวทางการพัฒนาให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในสถานศึกษา. / โดย ศิโรตม์ ไสวัญณะ.**

กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว LC215 ศ519น 2546]

✍️ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการพัฒนาให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ผลการศึกษาพบว่าสังคมเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์และสังคมกิ่งเมืองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นสาเหตุร่วมกันทั้งสองสังคม โดยพบว่าบุคลากรสถานศึกษายังไม่ยอมรับความรู้ความสามารถของประชาชน มีทัศนคติการทำงานแบบราชการ สาเหตุมาจากประชาชนในสังคมนั้นมีทัศนคติว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ส่วนสาเหตุเฉพาะซึ่งเป็นกรณีของสังคมกิ่งเมืองอำเภอวังทองคือ ไม่มีผู้รับผิดชอบ กรณีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สำหรับผลการวิจัยกรณีสังคมชนบทหมู่บ้านวังตายศ พบว่าสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะมาจากประชาชนเป็นหลัก

**33. ในกระแสพระราชดำรัสแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย. / โดย**

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2548.

[ว BJ1289 ส226น 2548]

✍️ ในกระแสพระราชดำรัสแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของไทย เล่มนี้เป็นหนังสือวิจัยที่ผู้วิจัยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระองค์ โดยได้ทำการคัดเลือกและตัดทอนเฉพาะทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมมาศึกษาวิจัยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหลักการและแนวทางที่สำคัญในการพัฒนา





คุณธรรมและจริยธรรมที่จะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง อีกทั้งสามารถนำ  
นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติตนไปสู่จุดหมายในชีวิตที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป รายละเอียด  
ของเนื้อหาภายในเล่มได้แบ่งเป็น หลักของคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรม บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ  
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างหลักสูตรการศึกษาและบทบาทของครูอาจารย์ รวมทั้งผู้ให้  
การศึกษา ตลอดจนบทบาทของนิสิตนักศึกษา ผู้เรียนและบัณฑิต อีกทั้งบทสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

**34. ปทานุกรมคำศัพท์และวรรณกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านภาษามอญแปลเป็นภาษาไทย. / โดย**

บุษบา ประภาสพงศ์ และคณะ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.

[ว PL4337 บ675ป 2548]

✍️โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารวบรวมและแปลคำศัพท์ภาษามอญที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์  
ไม้ สัตว์ โรค สมุนไพร และการรักษาพยาบาล จากเอกสารโบราณ สมุดข่อย สมุดบันทึก รวมทั้งหนังสือ  
ต่าง ๆ ที่เขียนหรือจัดพิมพ์เป็นภาษามอญ และเพื่อคัดสรรวรรณกรรมภูมิปัญญาภาษามอญจากเอกสาร  
เหล่านั้นนำมาแปลความเป็นภาษาไทย เอกสารที่นำมาศึกษาส่วนใหญ่ปรากฏรายชื่ออยู่ในเอกสารรายงาน  
การวิจัยที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ  
พ.ศ.2542 เอกสารภาษามอญที่ศึกษาในปัจจุบันนี้ยังเก็บรักษาไว้ที่วัดมอญ และบางเล่มเป็นเอกสารส่วน  
ของคนมอญในภาคกลางของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การสืบสานภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นของชาติ การศึกษาความเป็นมาของภาษาไทยและเป็นแนวทางนำไปสู่การศึกษาวิจัยภูมิปัญญา  
ของคนมอญที่สัมพันธ์กับชาติไทยในด้านอื่น ๆ ต่อไป

**35. ผลของการฝึกจิตลักษณะเพื่อพัฒนาการทำงานของคุณ. / โดย ณรงค์ศักดิ์ บุญยมาลิก.**

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. [ว LB1731 ณ249ณ 2544]

✍️การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการฝึกอบรมพัฒนาจิตลักษณะสองด้าน  
คือ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) และความเชื่ออำนาจในตน (LC) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของคุณ  
คุณ โดยผลการวิจัยพบว่า การฝึกอบรมสามารถพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของคุณได้ การฝึกอบรมจิต  
ลักษณะไม่พบว่าทำให้ความเชื่ออำนาจในตนสูงขึ้น และการฝึกพัฒนาจิตลักษณะสามารถเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการทำงานของคุณได้ และผลการวิจัยยังได้เสนอแนะว่าการฝึกจิตลักษณะทั้งด้านการใช้  
เหตุผลเชิงจริยธรรมและความเชื่ออำนาจในตน เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจของคุณให้  
ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น





**36. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดิน**

**ของรัฐสภา พ.ศ.2542.** / โดย ชลัท จงสีบพันธ์. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.

[จ KD301 ข237ผ 2547]

☞ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำรายงานการวิจัยสำหรับผู้บริหารว่าด้วยเรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ผลการประเมินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและการดำเนินการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

**37. รัฐสภา : The National Parliament of Thailand.** / โดย เขตชัณท์ ยอดพริ้ง. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. [จ KD211.69 ข615ค 2536]

☞ อาคารที่ทำการรัฐสภาในปัจจุบันประสบปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ ทั้งประชุมใหญ่และประชุมย่อย จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับอาคารรัฐสภา โดยมีการศึกษากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในนับตั้งแต่กิจกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ศึกษาแนวทางวิธีการออกแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดยรอบ จึงมีการศึกษาถึงข้อกำหนดและเทคนิคต่าง ๆ อันเป็นตัวกำหนดขนาดและรูปแบบของอาคาร อันมีผลทำให้อาคารมีความสมบูรณ์ เช่น ระบบเสียง ระบบการจัดที่นั่งประชุม การศึกษาระบบโครงสร้างวิศวกรรมและวิศวกรรมประกอบอาคาร ศึกษาโครงการประเภทเดียวกันที่ได้ทำการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของโครงการนั้น และศึกษาโครงการที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งต้องสื่อถึงความอลังการความน่าเชื่อถือ

**38. รูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.** / โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่น. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544. [จ KE150.3 อ187ก 2548]

☞ เป็นการศึกษาการใช้อำนาจของราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคข้อบกพร่องในการใช้อำนาจกำกับดูแล ศึกษาอำนาจของศาลปกครองในการควบคุมการใช้อำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางดำเนินงานได้ อันนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ขัดและไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



**39. วัตถุประสงค์สถานที่พึงปรารถนาและหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ. / โดย สมเกียรติ**

ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์ สุทธิรัตนกุล. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.

[ว P92.T5 ส232ว 2546]

☞ รายงานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิรูปสื่อ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ ภาพที่พึงปรารถนา และหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ โดยมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ คือ การสร้างระบบสื่อในรูปแบบใหม่ การสร้างกลไกในการตรวจสอบสื่อ การสร้างกลไกของการกำกับดูแลโดยรัฐ และสุดท้ายคือการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง เนื้อหาภายในประกอบด้วย บทนำ พัฒนาการของสื่อสภาพปัญหาของสื่อมวลชนในปัจจุบันและบทบาทที่อยากจะเห็น หลักการของระบบสื่อสาร

**40. สภาพการได้รับหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484. / โดย**

ญาณี คูหะรัตน์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532.

[ว Z679.T5N3 ญ251ส 2532]

☞ เป็นการศึกษาสภาพการได้รับหนังสือที่จัดพิมพ์ในปี พ.ศ.2530 ของหอสมุดแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ของสำนักพิมพ์จำนวน 15 แห่ง หนังสือส่วนบุคคลและหนังสือที่หน่วยงานเอกชนจัดพิมพ์ ผลการศึกษาค้นคว้าจะเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานจัดหาหนังสือตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติ และเป็นสิ่งสำคัญของการวางแผนระบบงานสารนิเทศ

**41. สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี). / โดย ดุสิต พัฒนปรีชากุล.**

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. [ว Z679.2.T5K56 ด764ส 2541]

☞ เป็นโครงการสมมุติที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการออกแบบอาคารประเภทห้องสมุด มีจำนวนหนังสือให้โครงการ 200,000 เล่ม (นับเฉพาะหนังสืออ้างอิงและหนังสือทั่วไป) รายงานประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบ เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง รายละเอียดโครงสร้างด้านการบริหาร รายละเอียดทางหน้าที่ใช้สอย รายละเอียดทางพื้นที่ใช้สอย รายละเอียดระบบเทคโนโลยีอาคาร ตลอดจนการเสนอแนวความคิดและผลงานการออกแบบ

**42. หลักการห้ามฝ่ายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดิน. / โดย นิพนธ์ โลหะกุลวิช. กรุงเทพฯ :**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. [ว KD211.2 น617ท 2539]

☞ หลักการห้ามฝ่ายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดินได้มีขึ้นครั้งแรกในสหราชอาณาจักรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจรัฐสภาโดยเฉพาอย่างยิ่งสามารถควบคุมการคลังแผ่นดิน





เข้าไปก้าวก้าวหรือแทรกแซงการกำหนดรายจ่ายแผ่นดินของรัฐบาล อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการห้ามฝายนิติบัญญัติเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดินในประเทศไทยนั้นไม่สามารถกระทำได้อย่างเด็ดขาดอีกต่อไป เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พยายามใช้อำนาจควบคุมการคลังแผ่นดินเข้าไปทำการริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดินของรัฐบาล วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้วิเคราะห์และเสนอแนะบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักการห้ามฝายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดินในประเทศไทย

43. อาคารรัฐสภา. / โดย ยุทธวีร์ เหมะพรวรณ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

[ว NA4415.T5 ย364อ 2540]

เป็นการศึกษาทางสถาปัตยกรรมของอาคารรัฐสภาในส่วนที่เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมของสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา) และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ผู้มีกิจกรรมที่ต้องติดต่อกับสมาชิกรัฐสภาโดยตรง) เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนงานหลัก ๆ ดังนี้ ส่วนการประชุม ส่วนรองรับผู้แทนการประชุม ส่วนรองรับสาธารณชนและสื่อมวลชน สำนักงานสมาชิกรัฐสภาระดับสูง หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการประชุม งานระบบ ที่จอดรถสมาชิกรัฐสภาและแนวทางโดยสังเขปของอาคารสำนักงานรัฐสภา

44. อาคารรัฐสภาแห่งชาติ. / โดย อภินันท์ เลี้ยวขวลิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

[ว NA4415.T5 อ257อ 2546]

จากการที่อาคารรัฐสภาในปัจจุบันยังขาดการศึกษาและวางแผนโครงการในระยะยาว ทำให้ประสบปัญหาเรื่องของที่ตั้งและการใช้พื้นที่ อีกทั้งกิจกรรมแนวคิดทางการเมืองการปกครองได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ส่งผลให้สถานที่ทำงานของรัฐสภาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกิดความคับแคบ พื้นที่ส่วนสำนักงานอาคารรัฐสภาที่ใช้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ประธานรัฐสภาและคณะในปัจจุบันเห็นควรว่าควรจัดหาสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อให้มีรูปแบบความสง่างามและมีมาตรฐานทัดเทียมกับรัฐสภานานาชาติเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

45. อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ. / โดย เกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

[ว JX1977.8.S4 ก768อ 2548]

เนื้อหาภายในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ในทางกฎหมายของเลขาธิการสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลไก





ทางกฎหมายภายใต้กรอบของกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งภายในเล่มได้แบ่งหัวข้อการศึกษาได้เป็น บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสหประชาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ บ่อเกิดอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสหประชาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติ กับองค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งมี บทสรุปและข้อเสนอแนะ

# หนังสือ

## สิ่งพิมพ์รัฐบาล

1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2548. / โดย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548. [ทก05 7.3 332.63 2548]

หนังสือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินกองทุนฯ หนี้สิน การนำเงินกองทุนฯ ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน การชำระหนี้ค้ำเงินกองทุนฯ การเอาใจใส่ติดตามชำระหนี้ค้ำเงินกองทุนฯ ผลกระทบต่อชุมชนหลังจากมีกองทุน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับหรือเปลี่ยนกองทุนฯ เป็นธนาคารหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลและปรับปรุงโครงการต่อไป





## **2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน**

**(SML) พ.ศ.2548.** / โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548. [ทก057.3 332.63 2548]

☞ ตามที่รัฐได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ขึ้นในหลาย ๆ หมู่บ้าน/ชุมชน กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้นำเงินงบประมาณของโครงการดังกล่าวไปใช้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองตามความต้องการของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยหนังสือเล่มนี้เป็น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในสามารถเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางการประเมินผลโครงการต่อไป

## **3. การสื่อสารและโทรคมนาคมไทย พร้อมแล้วจริงหรือ? ต่อการเปิดเสรีปี 2549.** / โดย

คณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร, 2548. [รท33 7.1 384 2548]

☞ การสื่อสารและโทรคมนาคมไทยพร้อมแล้วจริงหรือ? ต่อการเปิดเสรีปี 2549 ฉบับนี้ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการสรุปรายงานสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญการบรรยายเรื่อง สรุปสถานการณ์ความพร้อมของการสื่อสารและโทรคมนาคมไทย รวมทั้งการบรรยายเรื่อง ความพร้อมของการสื่อสารและโทรคมนาคมไทย ตลอดจนรวมถึงประเด็นคำถาม-คำตอบ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ภาคผนวกเกี่ยวกับรายงานคณะกรรมการ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของกรรมการ โครงการสัมมนา กำหนดการ พร้อมด้วยรูปภาพประวัติวิทยากรและผู้ดำเนินรายการรายงานผู้เข้าร่วมสัมมนา

## **4. ข้อมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2548.** / โดย สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548.

[ลต- 2.3 324.6 2548]

☞ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี โดยไม่มีการยุบสภา การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากประชาชน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อแสดงข้อมูล สถิติและระบบงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2548 และเปรียบเทียบวิเคราะห์สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายประการ





**5. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2548 : Thai economic indicators 2005. / โดย**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สำนักงาน  
สถิติแห่งชาติ, 2548. [ทก05 2.2 330.9 2548]

☞ เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2548 เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจที่เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจากหน่วยสถิติต่าง ๆ ที่จัดกระจายตามกระทรวงต่าง ๆ มาจัดให้เป็นระบบและต่อเนื่องโดยประยุกต์ใช้หลักของ Administrative Committee on Coordination (ACE) Program Classification, United Nations ซึ่งแบ่งสถิติเศรษฐกิจออกเป็น 13 สาขา นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้เพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัดอีก 2 เรื่อง คือ รายได้ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนประเมินผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**6. ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 2 : เมษายน –**

**มิถุนายน 2545. / โดย** สำนักนายกรัฐมนตรีนครี สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน  
สถิติแห่งชาติ, 2545. [นร147.331.1 2545/2]

☞ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เริ่มจัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ในช่วง พ.ศ.2514-2526 ได้ทำการสำรวจปีละ 2 รอบ โดยรอบแรกสำรวจนอกฤดูกาลเกษตรระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม รอบที่ 2 เป็นการสำรวจในฤดูกาลเกษตรระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และช่วง พ.ศ.2527-2540 ทำการสำรวจเป็นปีละ 3 รอบ คือรอบที่ 1 สำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ รอบที่ 2 สำรวจเดือนพฤษภาคม รอบที่ 3 สำรวจเดือนสิงหาคม และช่วง พ.ศ.2541-2543 ทำการสำรวจเพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เป็นรอบที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลครบทุกไตรมาส สำหรับการสำรวจตั้งแต่ พ.ศ.2544 เป็นต้นไปได้ดำเนินการสำรวจรายเดือนแล้วนำข้อมูล 3 เดือนรวมกันเพื่อเสนอข้อมูลเป็นรายไตรมาส และได้มีการปรับอายุผู้อยู่ในกำลังแรงงานจาก 13 ปีขึ้นไป เป็น 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับแรงงานเด็ก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการจำแนกประเภทอาชีพอุตสาหกรรม และสถานภาพการทำงานของผู้มีงานทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้

**7. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ : การตรวจสอบการดำเนินงาน. / โดย**

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2548. [กค04 3.5 657.458 2548]

☞ แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการปรับปรุงแนวปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการที่กำหนดปี 2544 โดยยกเลิกแนวปฏิบัติฯ เดิมและกำหนดใหม่ให้





สอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบที่กำหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปี 2545 พร้อมทั้งยกตัวอย่างการตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเน้นการวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานและเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานว่าด้วยความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ แนวปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงาน ได้แก่ การวางแผน การตรวจสอบ การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามผลการตรวจสอบ ตัวอย่างการตรวจสอบการดำเนินงานพร้อมด้วยบทสรุป

**8. ผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547. / โดย**

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2548.

[มท04 1.2 2547]

หนังสือผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2547 เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2547 ซึ่งในรายละเอียดแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ว่าด้วยการบริหารงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ความเป็นมา หลักการ และวิธีการทำงาน อำนวยการหน้าที่ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ระบบการติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของกระทรวง เช่น โครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อีกทั้งรวมถึงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ภาคผนวกยังเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ประกอบด้วย สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล ปจส. ปี 2546-2547 และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.29) ปี 2546

**9. ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเลปี 2546. / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.**

กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2548. [กษ05 2.3 639.22 2546]

ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเลปี 2546 ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการสำรวจผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเลและเพื่อนำเสนอข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำจากเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านไปพิจารณาในการวางแผนการพัฒนาการทำประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประเมินผลผลิตสัตว์ทะเลที่จับได้จากเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านในบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งการเก็บรวบรวมหอยลาย แมงกะพรุน ปลิงทะเลและสาหร่ายทะเล โดยรายละเอียดของเนื้อหาแบ่งเป็น บทนำ คำนิยามและสุดท้ายกล่าวถึงสรุปผลการสำรวจผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเลปี 2546 นอกจากนี้มีตารางสถิติซึ่งได้จำแนกเป็นเขตต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

**10. แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-2551. / โดย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :**

กรุงเทพมหานคร, 2548. [กท- 10.5 352.13 2548-51]

☞ หนังสือแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เล่มนี้เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2548-2551 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าวได้ครอบคลุมคำแถลงนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไว้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 9 ด้าน และรวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน นอกจากนี้รายละเอียดกล่าวถึง กรอบการจัดทำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-2551 รวมทั้งวิสัยทัศน์และทิศทางของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาก็ทั้งตารางรายละเอียดแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการนำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ

**11. รายงานกิจการ งบดุล งบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชี 2547 (1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548).**

/ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2548. [ธน05 7.5 332.31 2547-2548]

☞ รายงานกิจการฯ ฉบับนี้เป็นเอกสารสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี (1 เมษายน 2546 – 31 มีนาคม 2548) ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึง รายงานผลการดำเนินงานกิจการ งบดุล งบกำไรขาดทุน ในรอบปีบัญชี 2547 (1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548) รายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ หลักการดำเนินงานและพันธกิจ ภาวะเศรษฐกิจไทย และภาวะการเกษตรไทย ปี 2547 และแนวโน้มปี 2548 ผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในรอบปี 2547 และทุนดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

**12. รายงานประจำปี 2547 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. / โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.**

ข้าราชการ. กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ม.ป.ป.. [กษ01 1.1 2547]

☞ รายงานประจำปี 2547 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับนี้เนื้อหา กล่าวถึง การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในรอบปี 2547 โดยประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร การลงทุนและผลตอบแทนการบริหารองค์กรและการก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ พร้อมด้วยภาพกิจกรรม กบข. ประจำปี 2547 รายงานและภาพของคณะกรรมการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นอกจากนี้ภาคผนวกภายในเล่มกล่าวถึง สรุปมติคณะกรรมการปี 2547 สถิติต่าง ๆ รวมทั้ง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน







**16. รายงานประจำปี 2547 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.** / โดย สำนักงานกิจการ

ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักกิจการยุติธรรม, 2548. [ยธ09 1.1 2547]

☞ รายงานประจำปี 2547 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม เล่มนี้เป็นการรายงานสรุปผลงานของสำนักงานฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งภายในเนื้อหาประกอบด้วย โครงสร้างสำนักงานกิจการยุติธรรม อำนาจหน้าที่ภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และผลผลิต กิจกรรมหลัก รวมทั้งงบประมาณประจำปีและงานสำคัญประจำปีงบประมาณ 2547 อาทิ การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม การเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 11 ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังประกอบด้วย โครงการนอกแผนการปฏิบัติการ รวมทั้งประมวลภาพกิจกรรม

**17. รายงานประจำปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.** / โดย สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548. [นร13 1.1 2547]

☞ รายงานประจำปี 2547 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ฉบับนี้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการความเป็นมาของสำนักงานฯ และการสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ 2547 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดโครงสร้างส่วนราชการ/การแก้ไขปัญหาอุปสรรคภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ พร้อมด้วยผลการดำเนินงานที่สำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 (ระดับทำทนาย) สำนักงาน ก.พ.ร. และ SAR CARD การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร นอกจากนี้ยังประกอบด้วย แนวทางการดำเนินการขั้นต่อไปในการพัฒนาระบบราชการไทยและการประมวลภาพกิจกรรมในรอบปี 2547 พร้อมด้วยภาคผนวก

**18. สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย 2547.** / โดย กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ :

กรมป่าไม้, 2548. [กษ07 2.3 634.9 2547]

☞ หนังสือสถิติการป่าไม้ของประเทศไทย 2547 ฉบับนี้ข้อมูลภายในเล่มเป็นการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการสำรวจและวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย เนื้อที่ป่าไม้ การผลิตและการใช้ไม้และของป่า การนำเข้าและการส่งออกของไม้ อุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนรวมถึงรายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมป่าไม้ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก ประชากรและภูมิอากาศ นอกจากนี้การนำเสนอเนื้อหาเป็นในรูปแบบตารางสถิติ



19. **สถิติจัดหางาน 2547.** / โดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2548. [รง03 2.2 331.11 2547]

สถิติจัดหางานปี 2547 เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลสถิติสำคัญ ซึ่งได้รวบรวมจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานในด้านการจัดหางานในประเทศ การจัดหางานต่างประเทศ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การแนะแนวอาชีพ การคุ้มครองคนหางานและนอกจากนี้ยังได้เพิ่มข้อมูลกำลังแรงงานและการมีงานทำไว้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานขององค์การการศึกษา วิจัย และในการวิเคราะห์สามารถเป็นส่วนประกอบในการอ้างอิงได้ การนำเสนอของเนื้อหาภายในเล่มเป็นการใช้ตารางสถิติตลอดทั้งเล่ม

20. **สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2546.** / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2548. [ภษ05 2.3 639.32 2546]

สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อยประจำปี 2546 ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงปลา เช่น จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ตามชนิดปลาและประเภทการเลี้ยง ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ปลาที่นำมาเลี้ยงเพื่อประเมินปริมาณผลผลิตและมูลค่าจากการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยตามชนิดปลาและประเภทการเลี้ยง โดยรายละเอียดประกอบด้วย บทนำ คำนิยาม และบทสรุปผลการสำรวจ พร้อมด้วยตารางสถิติประกอบซึ่งได้จำแนกตามชนิดปลาที่เลี้ยง



# หนังสืออ้างอิง

## (อ\R)

### 1. จิตรกรรมพระพุทธรูปประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. / โดย สำนักพระราชวัง.

กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2547. [อ AZ598.T5 พ381จ 2547]

จิตรกรรมพระพุทธรูปประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เล่มนี้เป็นหนังสือที่ทางสำนักพระราชวังจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งภายในเล่มเป็นการประมวลภาพจิตรกรรมพระพุทธรูปประวัติ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย 2 ลักษณะ อาทิ จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนญี่ปุ่น ศิลปกรรมแบบไทยประเพณีบนผนังพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน ซึ่งกล่าวถึงเรื่องพระพุทธรูปประวัติ พุทธชาดก กามภุมิ ภาพสุภาพษิตสอนใจ และกระบวนพยุหยาตราของบ้านเมืองในยุครัตนโกสินทร์ ทั้งกระบวนสถลมารคและชลมารค ในการพิมพ์ครั้งนี้คัดเฉพาะเรื่องพระพุทธรูปประวัติและกามภุมิ จิตรกรรมแผ่นกระจกเป็นการเขียนบนแผ่นกระจก ศิลปแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นภาพพระพุทธรูปจิวิวัตร์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระอิริยาบถบางต่าง ๆ หรือภาพจิตรกรรมพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ใ้กรอบไม้ฉลุลายปิดทองประดิษฐ์ฐานไว้เหนือพระทวารและพระบัญชาช่องละ 3 ภาพ รวม 72 ภาพ โดยอยู่รอบผนังด้านในพระอุโบสถเป็นการกล่าวได้ว่า ภาพจิตรกรรมทั้ง 2 ลักษณะล้วนเป็นศิลปกรรมที่มีค่า มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี และสามารถบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะของบรรพชนไทยได้เป็นอย่างดี

### 2. ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของโลก. / โดย บริษัทวีดีโอเดอส์ไคเจสท์. กรุงเทพฯ : วีดีโอเดอส์ไคเจสท์, 2545.

[อ AA410 ร495ภ 2545]

คู่มือท่องเที่ยวธรรมชาติเล่มนี้ รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ได้แก่ ภูเขาไฟและทะเลทราย ธารน้ำแข็งและน้ำตก พลังที่กำหนดรูปร่าง







ของโลก ได้แก่ การเคลื่อนไหวของทวีป ความร้อนจากดวงอาทิตย์ และแรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นพลังผสมผสานที่ดันให้เทือกเขาผุดขึ้นบนแผ่นดินแล้วกัดกร่อนจนเป็นรูปทรงพิสดารต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสารคดีประกอบภาพ ได้แก่ “ไปให้พ้นประตูสวน” ไปให้ถึงสุดขอบโลก ลวดลายแห่งแผ่นดินจากหยาดเหงื่อแรงงานมนุษย์ ตอรับคำทำจากธรรมชาติ ภูมิทัศน์ในสายตาผู้มายล ฉากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในโลกภาพยนตร์ และอนุสรณ์สถานอันน่าเกรงขามของอาณาจักรที่สาบสูญ เป็นต้น

**3. ศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. / โดย**

ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548. [๑ AG595 ร421ศ 2548]

✍ ศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับนี้เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์เฉพาะจำนวน 1,083 คำ เป็นศัพท์พื้นฐานและจำเป็น โดยมีขอบข่ายครอบคลุมศัพท์ทางสถาปัตยกรรมทั่วไป ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ภูมิสถาปัตยกรรมและศัพท์ผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม อีกทั้งศัพท์เหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัย แบบอย่างแนวคิดคตินิยม ระบบการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ งานประดับตกแต่ง นอกจากนี้ภายในเล่มได้กล่าวถึงวิธีการบัญญัติศัพท์ ได้แก่ วิธีคิดคำขึ้นใหม่ วิธีทับศัพท์ รวมทั้งศัพท์บัญญัติที่ใช้ร่วมกันในหลายสาขาวิชา

**4. สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาส**

**ที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี. / โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดงาน**

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์

พับลิชชิ่ง, 2547. [๑ AZ370.T55 จ196ส 2547]

✍ สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติของพระองค์ ประกอบกับองค์การยูเนสโกได้ถวายการยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม มานุษยวิทยา และการสื่อสาร โดยเนื้อหาภายในเล่มเป็นการรวบรวมภาพนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดง ซึ่งเป็นภาพที่ได้คัดสรรว่าทรงคุณค่าหาชมได้ยากยิ่งนัก ในแต่ละภาพที่ได้จัดแสดงเป็นการบ่งบอกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของชาติ ตลอดจนคนละบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้บ่งชี้ถึงความเป็นอารยธรรมให้ปรากฏเลื่องลือ นอกจากนี้พระองค์ทรงเสมือนผู้เปิดโลกการถ่ายภาพเข้ามาแพร่หลายในประเทศรวมทั้งนำภาพถ่ายของพระองค์และราชวงศ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางอ้อมได้อย่างแยบยล





# หนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย

## (SC\FIC)

### 1. ข้อปั้งบุญ. / โดย ขวัญ เพียงหทัย. กรุงเทพฯ : ห้องหนังสือเรือนธรรม. [SC ข251ช 2547]

☞ หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของธรรมะที่อยู่รอบตัวและเผยแพร่พุทธธรรมแก่ผู้เริ่มต้นสนใจธรรมะ เพื่อความเข้าใจในศาสนาพุทธและยังความสุขเย็นให้เกิดขึ้นในจิตใจจากรสพระธรรม ซึ่งในนี้ผู้เขียนได้กล่าวว่ข้อปั้งบุญหมายถึงการเก็บสะสมบุญจากทุก ๆ ที่ที่อยู่ จากเหตุการณ์ทุกอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน

### 2. ผู้หญิงควรรู้. / โดย เต็มศิริ บุญยสิงห์. กรุงเทพฯ : Wisdom, 2540. [SC ต711ผ 2540]

☞ รายละเอียดในเล่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผู้หญิงที่อยากสวยต้องทำอะไรบ้าง “อย่า” ของผู้หญิงคืออะไร “เรือนสาม-น้ำสี่” ที่คนรุ่นย่ารุ่นยายพึงปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งมาถึงสมัยนี้มีผู้หญิงรุ่นใหม่สักกี่คนที่รู้ว่าคืออะไร ปีใหม่แบบเก่านั้นปฏิบัติกันอย่างไร ต่างจากปีใหม่สมัยปัจจุบันนี้ตรงไหนบ้างและเพลงกล่อมมรดกพื้นบ้านสมัยเก่าที่กำลังห่างหายจากวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ซึ่งถ้อยคำในเพลงกล่อมนั้นสามารถนำมาจิตใจเด็ก ๆ จนหลับได้ เหมาะสำหรับเป็นแบบอย่างปฏิบัติและควรศึกษาสำหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่เพื่อใช้เป็นแนวคิดและประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบัน





# หนังสือภาษาต่างประเทศ

1. Thailand chic ; hotels restaurants, shops spas. / by Chami Jotisalikor. Bangkok : Asia Books, 2006. [DS566.2 C42T 2006]

✍ Thailand chic is the definitive guide to Thailand's most luxurious travel destinations. From sumptuous beachside resorts by the glittering Andaman Sea, to chic boutique hotels nestled in the bustle of Bangkok, every property featured in this book has been selected for its style appeal to the discerning traveler. Almost 50 hotels, spas and shops are presented in detail, with useful facts about their facilities and nearby attractions. Among the properties' luscious landscapes are intimate villas, mountain hideaways, exquisite salas and even a breathtaking re-creation of a royal Lanna village. Gorgeous pictures and vivid descriptions architecture ambience and cuisine will help readers familiarize themselves with the history and haunting beauty of Thailand even before they arrive.





## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

- ❖ นายบุญเรือง บุรศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ❖ นางวิจิตรา วัชรภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

### จัดทำสาระสังเขปโดย

- ❖ นางสาวอารีรัตน์ วิษาช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด
- ❖ นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบุลย์ บรรณารักษ์ 6
- ❖ นางสาวกตติกา บุญมงคล บรรณารักษ์ 4
- ❖ นางสาววิชาวพร ยอดมิ่ง นิติกร 3
- ❖ นายรพนธ์ คำนวิวัฒน์ นิติกร 3

### วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือโดย

- ❖ นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล บรรณารักษ์ 7
- ❖ นางสาวสาณฝน ตั้งเม บรรณารักษ์ 6
- ❖ นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี บรรณารักษ์ 3

### จัดพิมพ์โดย

- ❖ นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

### จัดทำรูปเล่มโดย

- ❖ นางสาวอาณัติกา เฟื่องฟู่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ 5
- ❖ นางสาวรที ข้างพลี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4

### พิมพ์ที่

สำนักการพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร